

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 4074 FPT- FCC

V/v: Thông báo kết quả kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
TẬP ĐOÀN FPT 11 THÁNG NĂM 2012**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần FPT xin báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2012 như sau:

Trong bối cảnh kinh tế trong nước chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc, Tập đoàn FPT đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch năm 2012. Kết thúc 11 tháng, doanh thu đạt 21.856 tỷ đồng, vượt mức 1 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 2.149 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 1.364 tỷ đồng, tương đương mức sinh lời đạt 5.019 đồng trên mỗi cổ phiếu. Sau khi thanh toán 1.800 tỷ trái phiếu huy động với lãi suất 7% cho trái chủ vào đầu tháng 10/2012, FPT không còn khoản vay dài hạn nào đáng kể. Lượng tiền mặt của toàn Tập đoàn luôn được duy trì ở mức cao đảm bảo an toàn tài chính cho toàn hệ thống.

Các mảng kinh doanh dịch vụ và xuất khẩu phần mềm của FPT vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Mảng dịch vụ viễn thông, dịch vụ online, dịch vụ công nghệ thông tin có mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng trên 30%.

Hoạt động nổi bật tháng 11

Viễn thông

FPT Telecom đạt chỉ tiêu chất lượng dịch vụ ADSL

Ngày 6/11/2012, theo kết quả đo kiểm do Cục Viễn thông, dịch vụ truy cập Internet băng rộng (ADSL) của FPT Telecom đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ngành.

Cục Viễn thông cũng kết luận, nội dung công bố chất lượng dịch vụ trên website www.fpt.vn và thực hiện niêm yết Bản công bố chất lượng dịch vụ và Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tại các điểm giao dịch của FPT Telecom phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2011/BTTTT và Bản công bố chất lượng số 04/FTEL ngày 16/4/2012 mà đơn vị đã gửi Cục.

FPT Telecom tài trợ gần 1 tỷ đồng cho cuộc thi ViOlympic

Ngày 26/11/2012 FPT Telecom và Đại học FPT đã tiến hành lễ kí kết tài trợ cho cuộc thi giải toán trực tuyến ViOlympic. Tổng giá trị hợp đồng FPT Telecom tài trợ cho ViOlympic gần 1 tỷ đồng.

Theo đó, FPT Telecom sẽ tiến hành lựa chọn trao thưởng cho các thí sinh đạt giải cao nhất ở các kì thi cấp Tỉnh, cấp Quốc Gia, học sinh có kết quả cao tại cuộc thi.



Trong vai trò là nhà đồng hành với cuộc thi, FPT Telecom đã và đang lồng ghép các nội dung liên quan tới thi Violympic như hướng dẫn đăng kí, luyện thi cho học sinh các cấp trong chuỗi sự kiện Internet và cuộc sống – được thực hiện từ đầu năm 2012 tại các tỉnh thành phía Bắc.

Phần mềm

FPT Software muốn hợp tác với Nhật Bản về BPO

Sáng 8/11, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đã đón tiếp đoàn New Service Business Study Group (NSBSG) đến từ Nhật Bản tại tòa nhà FPT Đà Nẵng.

Đoàn NSBSG đã trao đổi với FPT Software về các cơ hội hợp tác liên quan đến lĩnh vực BPO - một hướng đi chiến lược mới của FPT Software trong thời gian tới.

Tích hợp hệ thống

Trong tháng 11, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) tiếp tục ký được nhiều hợp đồng giá trị lớn và nỗ lực gấp rút triển khai các dự án đã ký được hợp đồng với khách hàng.

Khởi động 2 dự án SAP ERP cho khách hàng nước ngoài

Ngày 6/11 vừa qua, dự án Triển khai ứng dụng Phần mềm Quản lý SAP ERP cho Công ty TNHH Nhôm toàn cầu Việt Nam - Global Vietnam Aluminium (GVA) đã chính thức khởi động tại văn phòng của GVA ở TP HCM.

Đây là công ty nước ngoài đầu tiên triển khai một hệ thống ERP hoàn chỉnh từ đầu với FPT IS ERP HCM. Tại dự án này, FPT IS sẽ triển khai phần core ERP gồm Tài chính - Kế toán, Mua hàng và Kho, Bán hàng và Sản xuất cho hai địa điểm là Văn phòng tại TP HCM và nhà máy ở Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 5 tháng.

FPT IS triển khai và đào tạo cho dự án Bill Gates tài trợ

Cuối tháng 11/2012, FPT IS đã phối hợp với BQL Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet tại Việt Nam.

Ngày 25/11, tại thư viện thành phố Hà Giang đã diễn ra nghi thức khánh thành 634 điểm truy nhập Internet công cộng tại địa bàn 12 tỉnh tham gia triển khai đợt 1 của dự án mở rộng “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (BMGF-VN).

Dự án có tổng kinh phí 50,5 triệu đô la, trong đó tài trợ không hoàn lại của Quỹ Bill and Melinda Gates (BMGF) là 29,9 triệu đô la, đóng góp bằng phần mềm của Microsoft là 3,6 triệu đô la.

Triển khai thành công dự án core banking Lào Việt Bank

Ngày 25/11, Lễ công bố thành công của dự án Triển khai chuyển đổi core banking cho Ngân hàng liên doanh Lào Việt được diễn ra tại khách sạn Vientiane Plaza, Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Dự án Triển khai chuyển đổi core banking cho Ngân hàng liên doanh Lào Việt là một dự án lớn mà FPT IS làm tổng thầu với tổng giá trị hợp đồng cả phần cứng và phần mềm là 4,3 triệu USD. Phần mềm Flexcube là một hệ thống phần mềm lớn với nhiều phân hệ nghiệp vụ phức tạp.

FPT IS có thêm hợp đồng từ Công ty Thông tin Di động VMS

Tháng 11/2012, FPT IS đã nhận thông báo trúng thầu từ Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng - Công ty Thông tin Di động VMS cho gói Mua sắm và lắp đặt Router.

Trong vòng 12 tuần, FPT IS TES thuộc FPT IS sẽ Trang bị hệ thống hỗ trợ nhà cung cấp nội dung (Content provider - CP) tập trung tại TP HCM để quản lý đường truyền CP tập trung, đồng bộ chính sách với hệ thống hỗ trợ CP tập trung tại Hà Nội, tiết kiệm mặt bằng, nguồn điện khi triển khai đấu nối CP vào mạng MobiFone tại TP HCM.

FPT IS trúng thầu với Bộ Thương mại Campuchia

Tháng 11/2012, FPT IS đã nhận được thông báo trúng gói thầu “Cung cấp, triển khai hệ thống mạng nội bộ và hệ thống máy chủ” phục vụ cho việc triển khai cổng thông tin điện tử cho Bộ Thương mại Campuchia.

Với thành công này, FPT IS chính thức trở thành nhà thầu cung cấp và triển khai cho Bộ Thương mại Campuchia 2 phần mềm “Chứng nhận xuất xứ” và “Cổng thông tin điện tử FPT.eGov cùng với một số thiết bị phần cứng. Để có thành công trên, FPT IS đã vượt qua các đối thủ là 3 công ty CNTT hàng đầu Campuchia, 3 công ty nước ngoài và 2 công ty khác của Việt Nam

FPT giành giải thưởng cao tại ASEAN ICT 2012

Ngày 15/11, FPT IS đã gây ấn tượng mạnh khi cả hai sản phẩm tham dự giải ASEAN ICT Awards 2012 (AICTA) đại diện cho Việt Nam đều đạt giải cao và Việt Nam là một trong hai quốc gia có thành tích cao nhất tại giải thưởng lần này. Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN lần thứ 12 tại Philipines.

Việt Nam đã giành giải Vàng cho sản phẩm Phần mềm quản lý Tổng thể bệnh viện - FPT.eHospital (sản phẩm CNTT cho khối Tư nhân) và giải Bạc cho sản phẩm Hệ thống Thông tin Chính quyền điện tử - FPT.eGov (sản phẩm CNTT cho khối Chính phủ). Đây là 02 sản phẩm do FPT IS phát triển.

Các bước tiến trong việc đưa CNTT trở thành “Hạ tầng của hạ tầng”

- **Thí điểm băng quang báo điện tử**

Sáng 9/11, tại Sở GTVT TP HCM đã diễn ra lễ ký triển khai thí điểm dự án "Bảng quang báo giao thông" giữa Công ty TNHH Giải pháp công nghệ cao FPT (FTS), Kênh VOV Giao Thông và Sở GTVT TP HCM.

Bảng quang báo giao thông được triển khai dựa trên nguyên tắc: Các thông tin giao thông sẽ do kênh VOV giao thông cung cấp, sau đó thông tin sẽ được đưa lên hệ thống bảng quang báo điện tử dựa trên giải pháp công nghệ của FTS. Nguồn tin được cung cấp từ kênh VOV giao thông sẽ được FTS mã hóa và xử lý thành hình ảnh, màu sắc để cập nhật tức thời trên bảng quang báo (ví dụ: màu xanh lá cây cho biết đường thông thoáng, màu vàng là đường đang đông xe và màu đỏ là đường đang kẹt xe).

Hiện, Sở đã lắp đặt 14 bảng quang báo điện tử tại các đầu mối giao thông chính trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàng Văn Thụ, ngã ba Lăng Cha Cả... Giai đoạn thí điểm của chương trình này được triển khai từ ngày 9/11 đến tháng 4/2013.

- FPT triển khai 6 ứng dụng CNTT cho thành phố Đà Nẵng

Ngày 1/11, Hội nghị triển khai dự án "Phát triển các Dịch vụ công bổ sung của thành phố Đà Nẵng" giữa Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng và FPT IS đã được diễn ra, giúp FPT củng cố thêm niềm tin vào chiến lược đưa CNTT thành hạ tầng của hạ tầng.

Theo thỏa thuận, FPT IS sẽ triển khai 6 ứng dụng CNTT cho thành phố Đà Nẵng. Trong vòng 7 tháng, từ tháng 10/2012 đến 30/6/2013, FPT IS sẽ số hóa cơ sở dữ liệu, tin học hóa quy trình làm việc của hệ thống hành chính công cho thành phố Đà Nẵng; Xây dựng hệ thống Quản lý Hệ thống thông tin; Hệ thống giám sát, quản lý lộ trình xe buýt; Hệ thống giám sát chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại nhà máy nước; Hệ thống chứng thực Chữ ký số; và Hệ thống Quản lý thông tin cơ sở hạ tầng CNTT.

Dự án này nhằm mục tiêu tin học hóa hệ thống hành chính và dịch vụ công của Đà Nẵng, mang đến một hệ thống dịch vụ công cộng hiện đại và thông minh.

Giáo dục

Đại học FPT được xếp hạng 3 sao

Đại học FPT là trường đại học Việt Nam đầu tiên tham gia xếp hạng QS và đã vinh dự được trao chứng nhận đạt chuẩn Ba sao tại Hội nghị Giáo dục Quốc tế QS APPLE tổ chức tại Indonesia ngày 16/11, trong đó phần đánh giá về đào tạo và đóng góp xã hội đạt tiêu chuẩn 5 sao.

ĐH FPT đã trải qua các vòng kiểm định nghiêm ngặt của tổ chức này trên nhiều tiêu chí: Chất lượng đào tạo (Teaching), Tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp (Employability), Nghiên cứu (Research), Tính quốc tế hóa - Sinh viên quốc tế (Internationalization), Cơ sở vật chất (Facility), Đóng góp xã hội (Engagement), Chứng nhận chất lượng (Accreditation), Học bổng và các loại hình hỗ trợ sinh viên (Access).

2487
G T
H A
T
P. H

Phân phối, sản xuất các thiết bị công nghệ

FPT phân phối điện thoại thế hệ thứ ba sử dụng chip lõi tứ

Ngày 12/11, chiếc điện thoại đình của Lenovo - K860 đã được Trung tâm kinh doanh điện tử FPT (FCE) chính thức phân phối trên toàn quốc.

Là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của Lenovo được trang bị cấu hình mạnh mẽ khi sở hữu bộ xử lý 4 nhân dùng chip Exynos 4412 tốc độ 1,5GHz, RAM 1GB, GPU Mali-400MP và bộ nhớ trong 8GB, Lenovo K860 được kỳ vọng thỏa mãn những yêu cầu khó tính nhất về công nghệ của người dùng.

Lenovo K860 hiện có màu đen và được bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam với mức giá 9.999.000 đồng (đã bao gồm VAT).

FPT phân phối Popcorn Hour A-40

Từ đầu tháng 12, FPT Trading chính thức phân phối dòng HD Player mới nhất của hãng Syabas Technology (Malaysia) là Popcorn Hour A-400, với hiệu năng vượt trội và tương thích hoàn toàn với ISO Bluray 3D.

Mới ra mắt, HD player - Porcorn Hour A-400 được giới mê phim trên toàn thế giới nồng nhiệt đón nhận. Về phần cứng, Popcorn Hour A-400 được phát triển dựa trên A-300 ra đời năm trước, với cải tiến chính là khả năng xử lý nhanh hơn, mượt mà hơn và hỗ trợ kết nối tốt hơn.

Popcorn Hour A-400 là sản phẩm được đông đảo người dùng Việt Nam chờ đợi sau khi những hình ảnh và đánh giá ban đầu xuất hiện tại các diễn đàn mạng trong nước.

FPT ra mắt điện thoại độ phân giải qHD đầu tiên

FPT HD được kỳ vọng đem tới nhiều trải nghiệm thú vị cho người dùng Việt Nam sau khi được Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT (FTP) chính thức tung ra thị trường vào ngày 28/11

FPT HD sở hữu hệ điều hành Android 4.0, RAM 512 MB, ROM 4 GB giúp cho hệ thống vận hành trơn tru, đảm bảo tốc độ cao và ổn định. Sản phẩm sử dụng bộ xử lý Qualcomm S4 thế hệ mới nhất giúp máy tiêu tốn ít điện năng. Pin của FPT HD có dung lượng 1.800 mAh, cho thời gian chờ lên đến 180 giờ.

Giống với các sản phẩm khác của FPT, FPT HD được tích hợp kho ứng dụng Việt F-Store với những nội dung chọn lọc và phù hợp với văn hóa, nhu cầu giải trí người dùng Việt.

Sản phẩm có màu đen và được bán với mức giá 3.690.000 đồng (đã bao gồm VAT)

FPT tiếp tục giới thiệu FPT Tablet HD

Chiếc máy tính bảng màn hình HD sắp được Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT (FTP) tung ra được coi là 'cặp bài trùng' cùng với điện thoại thông minh FPT HD.

FPT Tablet HD được trang bị cấu hình khá mạnh mẽ: Vi xử lý All winner A 10, tốc độ 1.0 GHz, RAM 1 GB và ROM lên tới 8GB. Bộ nhớ trong khả dụng của máy là 5GB và có khả năng mở rộng với khe cắm thẻ nhớ ngoài lên đến 32GB.

Máy chạy hệ điều hành Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich nên có khả năng nâng cao hiệu năng xử lý, tăng tốc duyệt web; quản lý tốt hơn các ứng dụng chạy ngầm và tối ưu hóa cảm ứng trên màn hình cùng phím chức năng.

F-Store nâng cấp phiên bản dành cho mobile

Từ tháng 11, Kho ứng dụng Việt F-Store của Công ty TNHH Nội dung số FPT (FMA, thuộc FPT Trading) đã hoàn tất việc nâng cấp phiên bản cho điện thoại di động.

Phiên bản mới được nâng cấp tại địa chỉ <http://f-store.vn/home.html>, cho phép người dùng điện thoại dễ dàng sử dụng kho ứng dụng.

Điểm độc đáo của phiên bản nâng cấp là khi mở F-Store trên điện thoại sẽ hiển thị phần lớn các ứng dụng F-Store hot nhất của kho, gồm các ứng dụng tiện ích cần thiết như: hỗ trợ nhắn tin thông minh, hỗ trợ quản lý cuộc gọi, các ứng dụng kiểm soát tin nhắn rác, bảo mật, quản lý điện thoại thông minh.

Bán lẻ

FPT Retail khai trương F.Studio Vincom Center A

Chiều 17/11, Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) đã khai trương cửa hàng F.Studio trong không khí sôi động tại tầng B1-15, Vincom Center A, Quận 1, TP HCM.

Trong tuần đầu khai trương, từ ngày 17 đến 23/11, FPT Retail áp dụng những chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng tại F.Studio Vincom Center A.

Ngoài ra, đối với khách tham quan, FPT Retail thực hiện cài đặt gói ứng dụng bản quyền Apple dành cho iPhone, iPad trị giá 8.000.000 đồng bao gồm ứng dụng trò chơi, giải trí, văn phòng... và tặng quà lưu niệm xinh xắn từ Apple by FPT.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BUI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU